



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง รับบุตรบุญธรรม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๒๘/๒๕๖๐

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องได้รับคำร้องจากนางอำพรณ วิจิรัตน์ อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายบุญเสริม สุขพลกิจ อายุ ๕๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๐ ซอยพหลโยธิน ๕๗ แยก ๔ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยนางอำพรณจดทะเบียนสมรสกับนายทวีป สุขโคคี มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นายพงศ์สันต์ วิจิรัตน์ และนายวิโรจน์ สุขโคคี ต่อมานางอำพรณและนายทวีปได้จดทะเบียนหย่ากัน และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ นายทวีปได้ถึงแก่ความตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจ ตายในน้ำ นายวิโรจน์ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับ นางสาวศรีัญญา เอกสมัย โดยมีได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ เด็กชายธัชพงศ์ สุขโคคี ผู้เยาว์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๖ หมู่ที่ ๖ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อายุ ๑๑ ปีเศษ เมื่อผู้เยาว์อายุประมาณ ๒ ปี นายวิโรจน์และนางสาวศรีัญญาได้แยกทางกัน โดยนางสาวศรีัญญาไม่เคยอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ ทั้งไม่เคยติดต่อกลับมาหาผู้เยาว์แต่อย่างใด ผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของ นายวิโรจน์และนางอำพรณตลอดมา จนเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายวิโรจน์ได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด ต่อมาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ นางอำพรณได้จดทะเบียนสมรสกับนายบุญเสริม แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน นางอำพรณและนายบุญเสริมได้อุปการะเลี้ยงดูตลอดจนให้การศึกษาแก่ผู้เยาว์เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันด้วยความรักใคร่ผู้เยาว์เสมือนบุตรของตน นางอำพรณและนายบุญเสริมมีความประสงค์จะรับผู้เยาว์ เป็นบุตรบุญธรรม แต่เนื่องจากผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี และไม่อาจติดต่อนางสาวศรีัญญาเพื่อมาให้ความยินยอมได้ นางอำพรณและนายบุญเสริมไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถแต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้ศาล นัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งอนุญาตให้นางอำพรณและนายบุญเสริมจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมต่อไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา หากคัดค้านคำร้องขอให้ยื่นคำคัดค้านก่อนกำหนดนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

นางสาวสุนันท์ ส

(นางสาวสุนันท์ ส

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา